
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๖  ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     
******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๓.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๔.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.เมือง 
5.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
๖.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
๗.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.เมือง 
๘.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
๙.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘ อ.เมือง 
๑๐.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙ อ.เมือง 
๑๑.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง 
1๒.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
1๓.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.แกลง 
1๔.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
1๕.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑๖.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
1๗.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
1๘.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานคาย 
๑๙.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานคาย 
๒๐.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บานฉาง 
๒๑.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
2๒.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
2๓.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
๒๔.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
2๕.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
2๖.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 

๑.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๒.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
๓.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
     (ลากิจ) 

ผูเขารวมประชุม 
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ผูเขารวมประชุม 
๑.นายปยะ ปตุเตชะ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายวราวุธ ปนเงิน  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายทิวัตถ ผองแผว  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๖.นายคัมภีร ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๗.นายสุวิทย สดใส  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
๘.นายสุรินทร แสงทอง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
๙.นายชาญชัย ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๓) 
๑๐.นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
๑๑.นางภัทรภร อุฬารวิจิตร หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
๑๒.นางลัดดาวัลย ชาไธสง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑๓.นางนวลฉวี เสียงประเสริฐ ผูอํานวยการกองคลัง 
1๔.นางสุปราณี ไวมงคุณ  ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
๑๕.นายประจวบ รัตนเกตุ  หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 
๑๖.นายอรุโณ อิศรวิชิตชัยกุล ผูอํานวยการกองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๗.นายธวัชชัย ใจดี  นิติกร ๘ว 
    รักษาราชการแทนผูอํานวยกองการศึกษาฯ 
๑๘.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
๑๙.นางสาวธัญชนก     ศรีรัตน  หัวหนาฝายบัญชี 
    รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบฯ 
๒๐.ดร.พานิช พงศพิโรดม ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน 
๒๑.นายมานิตย จันวัน  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
๒๒.นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
    รักษาราชการแทนผูอํานวยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
๒๓.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
    รักษาราชการแทนผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน (หวายกรอง) 
๒๔.นางจันทรทรา โสภา  หัวหนาฝายการประชุม 
๒๕.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒๖.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
๒๗.นางธีระนันท  คําทอง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
๒๘.นางสาวศศินา จรรยารักษ ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
๒๙.นางจินตนา  สนอง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 
๓๐.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
 
 

๓๑.นางสาว... 
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๓๑.นางสาววีนัส  ไหวดี  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
๓๒.นางสาวรัทญา คันสูงเนิน  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓๓.นายอิทธิพล  ปรีชายศ  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมฯ 
๓๔.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
๓๕.นางรัชนี  สุวรรณเกสร รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
๓๖.นางธัญวรัตน  อัฒจักร  หัวหนาฝายการสงเสริการมีสวนรวมฯ 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
๓๗.นางสาวกรวรรณ เทิดบุญชวย ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
๓๘.นางสุภาพร  นามไร  หัวหนาฝายพัฒนาสังคม 
๓๙.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ นิติกร 6ว 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
๔๐.นางสาวนฤมล บัณฑิตยผล นักพัฒนาชุมชน ๕  
๔๑.นางสาวหทัยชนก มะริด  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๕ 
๔๒.นางสาวเกนิกา แยมสรวล  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
๔๓.นายพชรชล  บํารุงวงษ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๖ว 
๔๔.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6ว 
๔๕.นายประเสริฐ เกตุปาน  นายชางโยธา ๗ว 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๔๖.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสราง 
๔๗.นางสาวสุวรรณา มาดี  หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
๔๘.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน ๖ว 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
๔๙.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
๕๐.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา นายชางโยธา ๗ว 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
๕๑.นางสาวนพรัตน ศรีฟอง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
๕๒.นายสุริยะ  ศิริวัฒน  หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม   
๕๓.นางผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ว 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๕๔.นายปกรณ  บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
๕๕.นายสุวิทย  แสงสิน  นิติกร ๔ 
๕๖.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
๕๗.นางปราณี  แกกลา  หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ 
๕๘.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกาฯ 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดฯ 
๕๙.นายวิทยา  สยามชัย  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
 

 
 

๖๐.นางณิชาพร... 
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๖๐.นางณิชาพร  คุมทวม  หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
๖๑.นางอุษา  ชวนชิด  เจาพนักงานธุรการ ว๖ 
     รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
๖๒.นางสาวพูลศรี ภาคพิเศษ  เจาพนักงานธุรการ ๖ว 
๖๓.นางสาวขวัญจิตร สิงหคํา  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๗ว 
๖๔.นายนําพล  ไชยชาญ  หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
๖๕.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๖ว 
๖๖.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๕ 
๖๗.นายธีรศิษฎ  ฐาปนา  ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
๖๘.นางสาวธัญลักษณ จันทรเนตร เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ๖ว 
๖๙.นายนครินทร  จันทรวงศกช บุคลากร ๖ว 
๗๐.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล ผูชวยนิติกร 

เริ่มประชุมเวลา เวลา  1๔.๑๕ น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ เม่ือท่ีประชุมพรอม   อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๒๕   

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม 
จํานวน....๒๖....คน  ครบองคประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก  

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม       
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภาฯ จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชนและผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก           

เปนเกียรต ิมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ทีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เนื่ องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น           
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริห ารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖ 
ประจําป ๒๕๕๘ ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้                   
จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
ประโยชนแกองคการบริหารสวนจั งหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม   
ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖ 
ประจําป ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี ๑ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เนื่องดวยรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ไมสามารถนําเสนอ  

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือใหสภาฯ รับรองได เนื่องจากมีเวลาในการ
จัดทํากระชั้นชิด และกอนท่ี จะนําเสนอตอสภาฯ ตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  และแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทราบ
ลวงหนาอยางนอยหนึ่งวัน จึงไมสามารถนําเสนอตอสภาฯ ในครั้งนี้ได จึงขอนําเสนอตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองในคราวตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน     

            (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอ งคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณ ฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวน  

จังหวัด ระยอง ขอเสนอ ญัตติขออนุมัติ โอน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2558 พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
 
 
 

ดวยองคการ... 
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ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ดังนี้ 
 โอนลด 

          แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 

   โอนเพ่ิม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป  
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 11 
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบดําเนินงาน 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาวัสดุ     รายการท่ี 4 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  -  ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   รายการท่ี 3 
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  -  ประเภท คาวัสดุ     รายการท่ี ๑๐ 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งานบุคลากร 
  -  ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา)    รายการท่ี ๑ 
 

งบลงทุน... 
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  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 
พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ 

ในรายการท่ี ๓ ท่ีจะขออธิบายใหทานสมาชิกสภาฯ ไดทราบเพ่ิมเติม เปนการ     
โอนลดจากคาเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น โอนมา เพ่ิมใน รายการท่ี ๓ ประเภท คา ซ้ือ      
เครื่องเสียงและอุปกรณ ครบชุดพรอมตูเก็บ และติดตั้ง ซ่ึงจัดซ้ือเพ่ิมเปน ๒ ชุด โดยชุดแรก  
จะไวท่ีอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย และอีกชุดจะไวท่ีชั้น ๓ ใชในการจัดประชุม 
เนื่องจากหองประชุมเ รามีไมเพียงพอ สวนในรายการท่ี ๑๑ เปนการจัดซ้ือตูเหล็ก  ๔ ลิ้นชัก 
ซ่ึงตรงนี้เรียนวาปกติแลวเงินงบประมาณท่ียังเขาไมเต็ม เราก็จะจัดซ้ือใหกับหนวยงานอ่ืนกอน 
พอมีเงินเหลือพอท่ีจะสามารถจัดซ้ือของเราได  เราถึงจะจัดซ้ือใชของเราเอง ตองเรียนวา
รายการเหลานี้ปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณอยูแลว  เพียงแตเราเอามาจัดซ้ือเม่ือเรา         
มีเงินเหลือพอ จึงขอเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมเคยเรียนอภิปราย
นายก อบจ. ในสภาฯ แลววาวันนี้เปนวันประชุมสภาฯ ท่ีสําคัญของปงบประมาณ ๒๕๕๘ ซ่ึงฝายบริหาร 

และเจาหนาท่ีก็พยายามจัดเก็บเงินท่ีมีอยูท้ังหลาย เพ่ือท่ีจะดําเนินการไมใหตกเปนเงินสะส ม 
พรอมท้ังดูวามีโครงการอะไรท่ีจะตองจัดซ้ือ ในวาระนี้ก็ท่ีทานรองกิตติฯ ไดอภิปรายไปแลว 
ก็มีเงินเหลือเอาไปซ้ือของท่ีจําเปนตองใชท่ีเห็นวาจะเกิดประโยชนกับองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ก็คงไมมีอะไรมากพอดูแลววามีเงินเหลือก็ไปซ้ือตูเหล็ก ไปซ้ือเครื่อ งเสียงไวใช
งาน ก็เปนการเก็บเงินรายละเอียดท้ังปวงและขอกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ท่ีใหอํานาจสภาฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตร วจสอบสมาชิกสภ าฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๓.....คน ครบองคประชุม  ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๘ พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน                
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมั ติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

    อนุมัติ           จํานวน .....๒๒......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .......-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .......๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ               
พ .ศ . ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน          
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณร ายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก รปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ และแกไข     
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง                         
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

ระยอง  ขอเสนอ ญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558   
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน 
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังนี้  

  โอนลด 
   แผนงานสาธารณสุข 
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
   งบดําเนินงาน 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   -  ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 

แผนงานบริหาร... 



- ๙ – 
 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -   ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 28 

  โอนลด 
   แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง 
   คาชําระหนี้เงินกูเงินตนและดอกเบี้ย 
   -  ประเภท คาชําระดอกเบี้ย    รายการท่ี 1.2 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 29,30, 

31,32,33,34 
   โอนลด 
   แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง 
   คาชําระหนี้เงินกูเงินตนและดอกเบี้ย 
   -  ประเภท คาชําระดอกเบี้ย    รายการท่ี 1.2 
   - ประเภท รายจายตามขอผูกพัน    รายการท่ี 2.8, 

2.12 
     เงินสํารองจาย 
   -  ประเภท เงินสํารองจาย     รายการท่ี 3.1 
    โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบบุคลากร 
   -  ประเภท เงินเดือน (ฝายการเมือง)   รายการท่ี 3 
   -  ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา)    รายการท่ี 2,3, 

5,8,10,13,14 
   - ประเภท คาสาธารณูปโภค    รายการท่ี ๒ 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
 

หมวดคา... 



- ๑๐ – 
 

   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 6 
   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบบุคลากร 
   -  ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา)    รายการท่ี 14,15 
   งบดําเนินงาน 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   -  ประเภท คาตอบแทน     รายการท่ี 3,4 
    -  ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 3,7,13, 

17,19,20,22,24,29 
   -  ประเภท คาสาธารณูปโภค    รายการท่ี ๒,3,5 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 1 
   -  ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 4 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 7 

  โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบดําเนินการ 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   -  ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 29 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี 11/4 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอปลวกแดง) รายการท่ี 68/1 

  โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานบริหาร... 



- ๑๑ – 
 

   งานบริหารท่ัวไป 
   งบดําเนินการ 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   -  ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 29,32 
    -  ประเภท คาวัสดุ     รายการท่ี 3,5,  
   7,14 
   -  ประเภท คาสาธารณูปโภค    รายการท่ี 1,2 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
   งบดําเนินงาน 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   -  ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 8,12 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอบานคาย)  รายการท่ี 58/๔ 

  โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   -  ประเภท คาสาธารณูปโภค    รายการท่ี 2 

  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    รายการท่ี 6 
   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
   -  ประเภท เงินอุดหนุน     รายการท่ี 18 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
   -  ประเภท คาครุภัณฑงานบานงานครัว   รายการท่ี 5,6 
   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
   -  ประเภท เงินอุดหนุน     รายการท่ี 1 

โอนลด... 



- ๑๒ – 
 

   โอนลด 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
   งบดําเนินงาน 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
   -  ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 12 
   โอนลด 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอแกลง)  รายการท่ี 7 
   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
   -  ประเภท เงินอุดหนุน     รายการท่ี 9 
   โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเมืองระยอง) รายการท่ี 11/5 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. 2558 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน  กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

ขออนุญาตขยายความเพ่ิ มเติมในระเบียบวาระท่ี ๓ รายการท่ี ๖ ประเภทคาจัดซ้ือ
รถบรรทุก (ดีเซล) ซ่ึงตั้งไว ๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือรถกระบะ ๕ คัน เรามีอยูในแผนป 
๒๕๕๙ แตในปนี้เราไดเก็บตกจากเงินท่ีเหลือของกองตางๆ และเพียงพอสําหรับในการจัดซ้ือ 
จึงนําเงินเหลานี้มาจัดซ้ือเลย สว นหนาท่ี ๕ นั้นมีใบแทรกท่ีแจก ในรายการท่ี ๗ เปนการ
จัดซ้ือรถบร รทุก  (ดีเซล ) ๗ คัน เพ่ือใชในการปฏิ บัติงาน ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง แตในขอความไดพิมพไปในเอกสารท่ีใหทานไดดูกอนหนาวาปฏิบัติงานของกอง
กิจการสภาฯ ขอแกไขเปนวา เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ตองเรียนวาในการซ้ือรถนี้ จะจัดซ้ือแทนรถเกาซ่ึงมีอายุเกิน ๑๐ ป ประมาณ ๑๒ คัน จากท่ี
เราไดสํารวจ ซ่ึงรถท่ีสํารวจในกองชาง ๕ คันและกองตางๆ อีก ๗ คัน รถตรงนี้เราไดสํารวจ
และพบวาไมคุมคากับการซอมบํารุง เราก็จะทําบัญชีจําหน ายและจัดซ้ือใหมมาทดแทน 
ตอไปเปนรายการท่ี ๑๑/๔  หนาท่ี ๗ ประเภทโครงการปรับปรุง อบจ.ระยอง ตกคําวา ถนนครับ 
ถนน อบจ .ระยอง ๐๑๑๔ สายตะพงนอก- บานแลง ขออนุญาตทานสมาชิกสภาฯ แกไขใน
ขอความเพ่ิมคําวาถนน หนาคําวา อบจ. ตองขอเรียนทานสมาชิกสภาฯ วาเวลาจํากัด  จึงอาจ
มีการตกหลนบาง เราก็ตองขอแกไขและขอโทษทานสมาชิกสภาฯ ไวในท่ีนี้ดวย 

นายปยะ... 



- ๑๓ - 
 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมเรียนวาเทาท่ีฝาย
นายก อบจ. บริหารจะดําเนินการไดก็คือ เราจะดูยอดเงินคงเหลือหรือยอดเงินโอนลด เราจะคิดยอดเงิน 

เทาท่ีเราสามารถทําไดในระยะเวลาจํากัด ถึงแมวันนี้เราเก็บแลวและตัวเลขท่ีเราเอามา
พิจารณาในวันนี้ประมาณ ๒๒ ลานบาท เม่ือวันกอนนี้เจาหนาท่ีกองแผนก็มาหารือผมวาเก็บ
ไดเร็วสุดตัวเลขอยูท่ี ๒๒ ลานบาท ยังมีเงินเหลืออีก  แตวาเราตองทําใจใหตกเปน เงินสะสม 
แตเทาท่ีเราบริหารจัดการไดก็คือประมาณนี้ คําวาโอนลดก็คือเงินเหลือเราตอง โอนมาตั้งเปน
รายการใหม เราจึงใหนโยบายกับทุกกองไปวา ๑.องคการบริหารสวนจังหวัดเรามีอะไรบางท่ี
เปนแผนของป ๒๕๕๘ แตตอนท่ีเราทํางบประมาณเงินเราจํากัดท่ี ๑,๖๐๐ ลานบาท เราก็ตัด
ไวอยางรถเรายังไมใหซ้ือ ใหใชไปกอนเพราะกรอบงบประมาณเรา ๑,๖๐๐ ลานบาท ถาเกิน
จากนั้นเรายังไมพิจารณา ตอนนี้เรามีเงินท่ีเปนงบประมาณป ๒๕๕๘ ท่ีเก็บตกท้ังหลาย       
ท่ีเหลือ ในสวนของกองท่ีจะจัดซ้ือโตะตางๆก็ให  รถก็เปนแผนท่ีจะขอเปลี่ยนเม่ือตนป เราก็
เรียงความสําคัญใหอยางอ่ืนไปกอน รถเอาไวสุดทาย  ถาเราไมซ้ือในงวดนี้  เราก็ตองไปตั้งซ้ือ
ในงบประมาณป ๒๕๕๙ เรามีเงินเหลือก็เอาแผนเดิมมา มาซ้ือรถท่ีเปนรถเกาท่ีกองชางใช   
ก็เพ่ือใหความสะดวกแกชางใหคนทํางานท่ีจะสามารถไปถึงหนางาน ไปติดตอสวนราชการ
หรือติดตอประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนไดเร็ว นอกจากนั้นเราก็แบงเปนงบประมาณมา
พัฒนา  ทานจะเห็นวามีถนนหลายสายท่ีไดอยูในนี้ เราก็มีขอจํากัดเหมือนเดิมก็คือวา ถนนท่ี
จะพิจารณาใหตองมีแผนอยูในป ๒๕๕๘ เราจึงจะทําไดเลย จึงจะพิจารณาตั้ง จายเปน
รายการใหมได เร าก็พิจารณาวาท่ีมีความพรอมอยูในป ๒๕๕๘ ก็มีอําเภอเมือง ต.ตะพง     
ต.บานแลง อ.ปลวกแดง อ.บานคาย เราพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีจะสามารถดําเนินการได  
เพราะฉะนั้นจะเห็นวาเราท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด ท้ังเครื่องมือเครื่องใชรถ ยานพาหนะ
ท่ีจําเปน  และไปพัฒนาในเขต และอําเภอท่ีมีความเดือดรอน จึงขอเรียนทานประธานสภาฯ 
ผานไป ยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  วานี่คือหนาท่ีของฝายบริหารท่ีสามารถทําได      
และเสนอใหท่ีประชุมสภาฯ ใหความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตอไป  
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ขออนุญาตซักถามเก่ียวกับในรายการท่ี ๖ โอนเพ่ือไป ตั้งจายเปนรายการใหม 
ประเภทคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เราจะเห็นไดวาเราจัดซ้ือรถบรรทุก ๕ คัน 
รายการท่ี  ๗ จัดซ้ืออีก ๗ คัน รวมเปน ๑๒ คัน ผมเห็นดวยวาซ้ือของใหม  เพ่ือท่ีจะโละของ
เกาท้ิง เพ่ือการใชงานของเราจะไดทรงประสิทธิภาพสูงสุด แตสิ่งหนึ่งซ่ึงผมอยากจะฝากทาน
ประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร คือวาในปจจุบันรถมีหลายยี่หอ ซ่ึงเขาแขงขันกันมาก 
ดังนั้นยี่หอท่ีเราจะจัดซ้ือและใชประโยชนสูงสดตอองคกร  ก็นาจะมีการประหยัดน้ํามันและ  
ในการซอมแซมบํารุง คือประหยัดและถูก เราจําเปนตองระบุใน TOR ไวใหเปนตัวเลือก     
อยาเอาราคาเริ่มตนเปนเกณฑอยางเดียว เพราะเม่ือใชงานแลวพังบอยๆ นั่นคือแพง     
สรางภาระใหกับ พ่ีนองขาราชการอีก ถาเปนไปไดในการเขียน TOR ก็นาจะเลือก ให
หลากหลายยี่หอหรือระบุคุณลักษณะ การใชท่ีประหยัดน้ํามัน เพราะวาสิ่งเหลานี้ก็จะเปน
ภาระในการใชจายขององคกรเรา ซ่ึงรถสิบกวาคันเงินก็คอนขางสูง ขอบคุณครับ 

นายปยะ... 



- ๑๔ – 

 
นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ขอขอบคุณ
นายก อบจ. ทานสมาชิกสภาฯ ท่ีไดชวยอภิปรายเสนอแนะ ผมจะเรียนชี้แจงวาเราซ้ือรถตามระเบียบของ 

ราชการทุกอยาง เราไมสามารถไปเลือกหรือระบุยี่หออยางท่ีเราตองการได ผมเห็นวา      
กองชางใชรถขับเคลื่อนสองลอคงไมสะดวก  เพราะถาไปในท่ีลําบากตองใชรถขับเคลื่อนสี่ลอ 
แตวาไมสามารถดําเนินการได  เพราะเขาไมคํานึงวาเราไปเจอหนางานแบบไหน เขาบอกให
เราตองซ้ือตามระเบียบของทางราชการ นี่คือขอจํากัดของเรา  เพราะฉะนั้นกองชางเองก็ตอง
ไปเสี่ยงเอาเอง จริงๆควรจะแยกวาทางกองชางควรจะใชขับเคลื่อนสี่ลอ ถาวิ่งถนนลาดยางใช
ถนนธรรมดา แตสุดทายเราก็ตองใชระเบียบของทางราชกา ร ความจริงเราก็อยากไดยี่หอดีๆ
เราก็พยายามทุกอยาง  จะเห็นวาหลายจังหวัดมาถามเราวาทําไมเราซ้ือรถแมคโคร Cat ได 
ทําไมท่ีอ่ืนซ้ือไมได เพราะรถจีน คุณลักษณะผานหมดเขาเง่ือนไขหมด สุดทายใชไดสามเดือน
พังหมดเลย ก็กลายเปนภาระของทองถ่ินอีก อันนี้ก็คือขอจํากัดท่ีตองอธิบายใหทาน
ประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทราบวาไมใชเรื่องงายท่ีจะทําได แตก็เรียนวาเรารับ
ขอเสนอแนะของทาน  และจะไปดูวาเราจะทําใหเกิดประ โยชนสูงสุดแกองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองไดอยางไรบาง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๕......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อ นุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอมท้ังขออนุมัติกันเงิน      
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณราย จายประจําป  
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  พรอมท้ังขออนุมัติ กันเงิน  
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

    อนุมัติ       จํานวน .......๒๔.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........๑.......คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นางสาวอุมา... 



- ๑๕ – 
 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรั บเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน     
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจาย หมวดคาครุภัณ ฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑ 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๑) ผูทรงเกียรต ิทุกทาน กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขอเสนอ ญัตติขออนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘    
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ .ศ.2558 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
จึงไดตรวจส อบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ .ศ .  255 8 แลว ปรากฏวามีโครงการในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง                
ท่ีไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพั นไดทันในปงบประมาณ พ .ศ. 2558 แตมีความจําเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไ ปอีก จึงรวบรวมโครงการดังกล าว มาเพ่ือขออนุมัติ กันเงินตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งป (ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2547 ขอ 59 วรรคหนึ่ง 
ดังรายการตอไปนี้ 

  ๑. กองทรัพยากรธรรมชาติฯ จํานวน  1  โครงการ   
 เปนเงิน 3,000,000.- บาท 
  ๒. สํานักปลัดฯ จํานวน  5  โครงการ   
 เปนเงิน 1,085,200.- บาท 
  ๓. กองการศึกษาฯ จํานวน  5  โครงการ   
 เปนเงิน 4,000,000.- บาท 
  ๔. กองชาง จํานวน  3  โครงการ   
 เปนเงิน 9,537,000.- บาท 
  รวมท้ังสิ้น  14 โครงการ  เปนเงิน 17,622,200.- บาท 

(สิบเจ็ดลานหกแสนสองหม่ืนสองพันสอง รอยบาทถวน ) รายละเอียดปรากฏ ตามบัญชี
รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558  
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  มาเพ่ือใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา... 



- ๑๖ – 
 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไม มี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม             

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๔.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประ จําปงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

    อนุมัติ           จํานวน .......๒๓......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย     
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘         
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบป ระมาณรายจายในหมวด คาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงส ถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒ 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

ระยอง ขอเสนอ ญัตติขออนุมัติ แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณร ายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้  

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ... 



- ๑๗ – 
 

  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  -   ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 3  

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังกลาวนี ้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ไดพิจารณาอนุมัต ิ
 เอกสารประกอ บระเบียบวาระ ท่ี ๕ จะมีอยูรายการเดียว คื อรายการท่ี ๓          
ซ่ึงขอความประเภทโครงการกอสรางซุ มเฉลิมพระเกียรติ  หมูท่ี ๖ ตําบลปายุบใน ขอแกไข
ขอความจากหมูท่ี ๖ เปนหมูท่ี ๘ โครงการเดิม จํานวนเงินเทาเดิม ขอบคุณครับ    

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจส อบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......๒๓......คน  ครบองคประชุม  ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      เปนอันว าท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมา ณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

    อนุมัติ           จํานวน .......๒๒......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรั บเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน     
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณ ฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายปยะ... 



- ๑๘ – 
 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑ 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๑) ผูทรงเกียรต ิทุกทาน กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

ขอเสนอญัตติขออนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ .ศ.2558 องคการบริหารสวนจั งหวัดระยอง    
จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 แลว ปรากฏวามีโครงการในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน    
และสิ่งกอสราง ท่ีไมสามารถดําเนินการกอหนี้ ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ .ศ. 2558   
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จึงรวบรวมโครงการดังกลาวมาเพ่ือขออนุมัติ     
กันเงินตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไปอีก เปนระยะเวลาหนึ่งป (ถึงวันท่ี       
30 กันยายน 2559) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
พ.ศ. 2547 ขอ 59 วรรคหนึ่ง จํานวน 10 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 53,549,100.- บาท 
(หาสิบสามลานหาแสนสี่หม่ืนเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน ) รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  มาเพ่ือให                  
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรง เกียรติ ในระเบียบวาระนี้ 
นายก อบจ. งบประมาณ รายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ท่ีผาน  

สภาฯ  ไป ๕๔,๐๙๐,๐๐๐ บาท เปนงบท่ีเราไปสมทบ ๕๔๐,๙๐๐ บาท ก็เหลือเปนเงินท่ีเรา
ตองมาบริหารจัดการแผนงานเคหะชุมชน  เปนเงิน ๕๓,๕๔๙,๑๐๐ บาท งบประมาณนี้ผาน
สภาฯ แหงนี้ไป ผานไปถึงผูวาราชการจังหวัดเซ็ นตงบประมาณมาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ วันนี้ก็เอางบประมาณฉบับนี้ มากันเงิน ซ่ึงเปนอํานาจของสภาฯ ครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม             

วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๓......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   โปรดยกมือข้ึน                 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม...  



- ๑๙ – 
 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประม าณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

    อนุมัติ           จํานวน .......๒๒......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง  ญัตติ ขอความเห็นชอบโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย           
แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน    

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางอุมา  วิภูษณะ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ   สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมีอํานาจ
และหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  
ดังนี้   

 ฯลฯ 
(9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 ฯลฯ 
(15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง

หรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
 ฯลฯ 

 ประกาศ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เรื่อง การรับซ้ือไฟฟาจากโครงการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน สําหรับหนวยงานราชการและ
สหกรณ ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2558  
 คุณสมบัติของผูท่ีประสงคจะเปนเจาของโครงการและเง่ือนไขการเขารวมโครงการ 

(1) หนวยงานราชการ 
 ฯลฯ 
 1.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.4.1 คุณสมบัติ 
   1) คุณสมบัติ 
   2) กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะดําเนินโครงการเอง 
ตองมีวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีในการผลิตและจําหนายไฟฟาไดตามกฎหมาย 
ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะจัดหาผูสนับส นุนโครงการมา
ดําเนินการ ตองมีกฎหมายหรือระเบียบรอบรับใหนําท่ีดินในความครอบครองมา
ดําเนินโครงการ 
  1.4.2 เง่ือนไขการเขารวมโครงการ 
   1) ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจสูงสุด โดยความเห็นชอบจากสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นใหเขารวมโครงการ 

นายเศรษฐา... 



- ๒๐ – 
 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน                  

นายก อบจ.รย ผมนายปยะ   ปตุเตชะ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
  โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ไดมีประกาศคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน ลงวันท่ี 17 กันยายน 2558  เรื่อง การรับซ้ือไฟฟาจากโครงการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิ น สําหรับหนวยงานราชการและสหกรณ       
ภาคการเกษตร พ .ศ. 2558  กําหนดใหผูประสงคจะเปนเจาของโครงการยื่นความจํานง    
ขอเขารวมโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน โดยเง่ือนไข     
ในการรวมโครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาขององคกรปกคร องสวนทองถ่ิน      
ซ่ึงลักษณะของโครงการจะตองใหเอกชนรวมลงทุนในฐานะผูสนับสนุนโครงการ และ
โครงการจะตองอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย ซ่ึงพิจารณาเห็นวา
โครงการดังกลาวเปนประโยชนตอชุมชน และอยูในอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2542 มาตรา 
17 (9) ( 15) เก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโยลีท่ีเหมาะสม และการพาณิชย     
การสงเสริม  การลงทุนและการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง หรือรวมกับบุคคลอ่ืน  

จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโครงการ ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย           
แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาให      
ความเห็นชอบ ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภา ฯผูทรงเกียรติครับ เรื่องนี้ก็เปนเรื่องใหม          
ท่ีสภาฯ และผมเองตองยอมรับวาเปนเรื่องน โยบายท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานมีความคิด
จะใหทองถ่ินหรือสวนราชการและสหกรณการเกษตร มาหาผูรวมทุนมาผลิตพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน ซ่ึงในประกาศฯ  กระทรวงพลังงานใหสวนราชการ 
รวมท้ังทองถ่ินและสหกรณการเกษตรสามารถเขารวมโครงการไดและมีเง่ื อนไขอ่ืนๆ 
ประกอบ แตจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองมีผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน ทาน ดร .พานิช วงศพิโรดม ผมไดเชิญ
ทานมารวมประชุมและชี้แจงโครงการนี้  เนื่องจากในอดีตทานเคยเปนอธิบดีกรมพลังงาน
ทดแทนฯ กรมธุร กิจพลังงานมานานหลายป แลวมาเปนท่ีผูเชี่ยวชาญขององคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองมาดูในเรื่องศูนยกําจัดขยะ ท่ีจะทําขยะไปเปนพลังงาน เพราะฉะนั้นเรา
จะใชศูนยฯ ท่ีเดียวกันนี้แหละครับ ทานประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  
เรามีเนื้อท่ีท้ังหมดสี่รอยกวาไรในศูนยกําจัดขยะครบวงจร เพราะฉะนั้นเราจะมีท่ีเหลือท่ีไมได
ใชสอยหลังจากเรามีหลุมฝงกลบ เรามีเครื่องคัดแยก เรามีบอน้ําเสีย เรามีสํานักงานท่ีทํา
รวมกับกลุมบริษัท ปตท . ท่ีเราผานสภาฯ แหงนี้ไปแลว เปนโครงการท่ีเราคิดวานาจะเปน
ประโยชนกับองคการบริหารส วนจังหวัดระยอง ในนี้ระบุวา 1.หามเราใชงบประมาณของเรา
เอง 2.ใหรวมกับเอกชน เราก็ตองรวมกับเอกชนท่ีมีความรูความสามารถ  เรามอง วาจะ
รวมกับกลุ มบริษัท ปตท . ซ่ึงเขามาทําโรงไฟ ฟาจากขยะอยูแลว ก็ใชท่ีดินท่ีเหลือใหเปน
ประโยชน ซ่ึงก็อาจมาติดตั้งแบบพ้ืนดินมาผลติไฟฟาและใหบริษัท ปตท. มารวมลงทุนกับเราอีก 
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และศูนยกําจัดขยะ  มีรายไดหลายๆทาง  มาทําใหศูนยกําจัดขยะของเราอยูไดโดยไมตองพ่ึงพา
งบประมาณในอนาคต   ผมขออนุญาตใหทานผูเชี่ยวชาญคือ ทาน ดร .พานิช พงศพิโรดม    
ทานเปนอดีตอธิบดี ท่ีรู เรื่องนี้มาชวยชี้แจงแนวทางและวิธีดําเนินการใหทานสมาชิกสภาฯ 
และผูเขารวมประชุม ไดรับทราบในนโยบายและวิธีการตอไป เพ่ือประโยชนของ อบจ.ขออนุญาต
ทานประธานสภาฯ ครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทานผูเก่ียวของครับ 
ประธานสภาฯ 

ดร.พานิช  พงศพิโรดม กราบ เรียนท านประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน                  

ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานฯ ผม ดร.พานิช  พงศพิโรดม  ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานฯ  โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 
แสงอาทิตย แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน เปนนโยบายของกระทรวงพลังงานฯ ซ่ึงประกาศมาตั้งแต
กุมภาพันธ มีนาคมแลวนะครับ ตอนนี้พ่ึงจะมีระเบียบแนชัด เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558 คือ
ใหหนวยราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมหาวิทยาลัยของรัฐ และสหกรณการเกษตร
ดําเนินการเปนสองระยะ 800 เมกกะวัตต ระยะแรก 600 เมกกะวัตต จะแบงเปนของ        
หนวยราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยของรัฐ  300 เมกกะวัตต ของสหกรณ
การเกษตร 300 เมกกะวัตต นะครับ สวนระยะท่ีสอง 200 เมกกะวัตต ก็จะเริ่มในเดือนมกราคม 
2561 ท่ีใหเขาตอเชื่อมขายไฟไดนะครับถึง 30 มิถุนายน 2561 ระยะแรกตองทําใหเสร็จ    
ภายใน 30 กันยายน 2559 สวนการจะยื่นขอเสนอนี่จะตองยื่นภายในวันท่ี 1-10 พฤศจิกายน 
2558 ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมไดถึงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 เขาจะ
ประกาศวาใครมีสิทธิ์ท่ีมีเอกสารครบ 15 ธันวาคม 2558 มาจับฉลากเพราะวาท่ีเราไดมา 300 
เมกกะวัตต หนวยราชการไมใชวาภาคไหนไดนะครับ ภาคอีสานนี่ไมไดเลยนะครับ ภาคเหนือได
แค 5 เมกกะวัตต  สําหรับภาคตะวันออกไดมา 87 เมกกะวัตตก็แบงกันทุกจังหวัด ระยอง 
จันทบุรี ตราด ท่ีผมรวมมานี่ไดมาประมาณ 15 เมกกะวัตต อันนี้ก็คือคนท่ีผานคุณสมบัติท้ังหมด 
ถาสมมุติวามี 15 เมกกะวัตต  เขาก็จะจับฉลากกันใครจับฉลากไดก็ไดไปคนท่ีไมมีคุณสมบัติครบ
ก็จะตกไปสวนเง่ือนไขอันแรกก็คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะทําเนื่องจากเราไมอยูในรวม
ลงทุนของรัฐตองปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยป 2541 นี่ก็คือตองผานสภาฯ     
ใหผูวาฯ เห็นชอบตั้งกร รมการข้ึนมาคัดเลือกทําตามข้ันตอน สวนโครงการนี้ 5 เมกกะวัตต     
ตอนผานสภาฯ ตองมีรายละเอียดวามันคุมไหม 5  เมกกะวัตต เราจะผลิตไฟไดประมาณ 7.6 ลาน
หนวยตอปรัฐบาล  ก็ใหมาหาบาทหกสิบหกสตางค ก็จะขายไดปละประมาณ 40-43 ลานบาท
ตอปเราลงทุนไมเกิน 300 ลาน เราลงทุนแตท่ีดินเองคือ อบจ.เปนคนยื่นขอลงทุนท่ีดินเช็คท่ีดิน
เราสามารถติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยไดไหมอยูในเขตท่ีอยูอาศัยหรือเปลาติดตั้งไดหรือเปลา เช็ค
วาสายท่ีเราจะไปเก่ียวจะเก่ียวไดไหมมีสายท่ีพอจะใหเรา 5 เมตรใหเราไปเกาะไหมนี่คือเอกสารท่ี
เราจะไปรวมยื่น สวนผูสนับสนุนโครงการตองออกเงินท้ังหมดตองลงทุนท้ังหมดแมกระท้ังปรับ
พ้ืนท่ีท่ีเราจะจัดใหเขา 5 เมกกะวตัต นี่ใชท่ีประมาณ 60-70 ไร ซ่ึงท่ีทานนายกฯพูดไปแลววาเรา
มีท่ีเหลือเยอะแยะ ก็ทําไดก็ไปยื่นซ่ึงถายื่นถาได 43 ลานผมก็คิดวาถาไมคิดดอกเบีย้ 6.5 ปก็คืน
ทุน ถาคิดดอกเบี้ยคิดคาท่ีดิน 8-10 ปคืนทุนแตเขาจะใหเงินสนับสนุนเรา 25 ป อีก 15 ปคือ
เรากําไรสวนท่ีเรารวมทุนกับเอกชนคอยมาคิดกันวาทุนของเราเทาไหรของเขาเทาไหรแลวจะแบง
ผลประโยชนกันเทาไหร ก็จะเปนไปตามนโยบายของพลังงานทดแทนแผนท่ี ซ่ึงไดแอพพรูฟมา 
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20 ป ป 2579 ก็จะมีพลังงานทดแทนใชประมาณ 30 เปอรเซ็นตของการใชพลังงานท้ัง
ประเทศจากแสงอาทิตยเขาตั้งไว 6,000 เมกกะวัตต แตตอนนี้ท่ีเรามีจริงๆ อยู 1,300 
เมกกะวัตต ท่ีติดตั้งแลว  ในเบื้องตนข้ันแรกท่ีเราตองรีบทํา เพราะต องยื่นภายในวันท่ี 1-10 
พฤศจิกายน  2558 ตองผานสภาฯ และใหผูวาฯ เห็นชอบตั้งกรรมการ หาผูท่ีจะรวมทุน
กับเราตามระเบียบ เม่ือไดแลวเอาไปยื่นพรอมท้ังท่ีดินของเรา พรอมท้ังหนังสือท่ีแจงจากสวน
การไฟฟาสวนภูมิภาความีสายใหเราเก่ียวแลว เราจะใหเทคโนโลยีของอะ ไรแผงเซลลจะเปน
คริสตัลหรือทินฟลมแตจริงๆแลวคริสตัลนี่ดีกวาแนนอนแลวอินเวสเตอรนี่และอุปกรณท่ีจะเขาไป
เกาะเก่ียวกับการไฟฟาสวนภูมิภาคก็ตองเปนไปตามสเปคของเขาเขาจะตรวจใหเราหมด และ
เอกชนท่ีจะเขามาลงทุนตองมีทุนจดทะเบียน 2 ลานบาทตอ 1 เมกกะวัตต 5 เมกกะวัตต ตองมี
เงินทุนจดทะเบียนอยางนอย 10 ลานบาท และตองมีหนังสือจากธนาคารวาสนับสนุนลงทุน  
280 ลานบาท ครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายกฯ เพ่ิมเติมครับ  
ประธานสภาฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  ทุกท าน                  
นายก อบจ.รย เราก็ไมไดคิดวาเราจะเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือก แนนอนเพียงแตวาเราคาดวาเรานาจะมี        
  ความพรอมในระดับหนึ่งเนื่องจากเรามีศูนยกําจัดขยะครบวงจรท้ังสิ้น 400 กวาไร เรานาจะมี      
  ท่ีเหลือเพียงพอท่ีจะดําเนินการได สอ งเราไมไดลงทุนอะไรเราแคลงทุนคือผานสภาฯ                 
  ใหความเห็นชอบ ผูวาฯ อนุมัติเห็นชอบโครงการตั้งเรื่องไปทําเอกสารใหครบแลวไปดูหุนสวน  
  ของเราคือผูรวมทุน ซ่ึงเรามีผูรวมทุนท่ีเดิมอยูแลวนะครับ ในเรื่องของโรงไฟฟาจากขยะเรา            
  ก็ตอยอดมาเปนโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแลวก็เก่ียวเสาอะไรตางๆ เราก็คิดวาเราจะให
  ภาคเอกชน ท่ีมาทํารวมกับเรา มาเปนคนเดินเรื่อง เปนคนชี้แจง อะไรแทนเรานะครับ             
  จึงขอใหสภาฯแหงนี้ใหความเห็นชอบโครงการ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ. กนกวรรณ เบญจาทิกุล   กราบเรียนทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาผูทรงเกียรติคะ จากท่ีทานนายกฯ
ไดอภิปรายพรอมกับผูเชี่ยวชาญฯ ไดนําเสนอในเรื่องของประโยชนและข้ันตอนตางๆ ดิฉัน     
คิดวาโครงการนี้ก็เปนโครงก ารท่ี เหมาะสมเพราะวา ณ ปจจุบันนี้ สวนใหญก็หันกลับมาใช
พลังงานสะอาด  และก็เห็นชอบประการหนึ่งคือเราใชท่ีดินท่ีเปนประโยชนอยางสูงสุด  
เพราะวาในสวนนี้เราก็ยังมีท่ีดินท่ีทานนายกฯ ไดนําเสนอไป ดิฉันสงสัยสักนิดในเรื่องของ
คาตอบแทน  เพราะเม่ือสักครูนี้ทานผู เชี่ยวชาญไดบอกวาคาดการณวาเรานาจะได 43 ลาน
บาท แตวาเราไมไดลงทุนเองเราใชท่ีดินอยางเดียวแตจะมีภาคเอกชนเปนคนลงทุน และดิฉัน
ไดขอมูลมาอยางหนึ่งวาเขามีการจายเปนสวัสดิการไมรูวาจริงหรือเท็จก็อยากจะทราบจากทาน
ผูเชี่ยวชาญฯและคณะผูบริหารนะคะ ก็ คือของเราก็จะไดในรูปสวัสดิการ 7 เปอรเซ็นตของ
รายไดไมทราบจริงหรือเปลานะคะแลวสหกรณการเกษตร 7.5 เปอรเซ็นตนะคะ พอดีมีขอมูล
มาเหมือนกันเพราะวาจริงๆ แลวในเรื่องของโซลาเซลลไดขาวมาตั้งแตแรกเขาทําในบานเรือน
คือติดท่ีหลังคาแตอันนี้จะเปนเรื่องของภาคพ้ืนดิน ตรงนี้ก็เลยมีความสนใจเหมือนกัน เพราะวา 

 

๑.คือถา... 
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 1. คือถา อบจ .ทําไดถือวาอาจจะเปนตนแบบให หนวยราชการอ่ืนๆ ท่ีจะทําแบบนี้             

2.จากระเบียบฯ ขอผูกพัน 25 ป มันก็คงจะเขาวงจรเดิมใชไหมคะ  วาเราก็คงจะตองมาทํา
สัญญากับภาคเอกชนถาหลั งจากท่ีเราสามารถ จับฉลากไดหรือเขารวมโครงการได อันนี้ก็
อยากจะฝากใหผูบริหารฯไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมคะ 

ดร.พานิช  พงศพิโรดม ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ครับ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมขอชี้แจงอยางนี้
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานฯ   คือมันไมไดคิดเป นเปอรเซ็นตอะไรอยางนั้นหรอกครับ คือท่ีทํามาผลิตไฟฟาได  

ประมาณ 7.6 ลานหนวยตอปนะครับ แตจริงๆ ท่ีเขาจะใหเราขายทรานแฟคเตอรเรา  เขาให             
ไมเกิน 16 เปอรเซ็นต ก็ประมาณ 7 ลานหนวยอีกจุด 6 ลานหนวยเขาจะซ้ือในราคา
ประมาณสามบาท แตอีก 7 ลานหนวยละหาบาทหกสิบหกสตางค เพราะฉะนั้นขายไฟมาจะ
ไดผลประโยชนมาประมาณ 40-43 ลานบาทตอป สวนท่ีเอกชนเขาเปนคนลงทุนเราเปน
เจาของสัมปทานเราเปนเจาของท่ีก็ตองมาคิดวาเราจะแบงผลประโยชนกันอยางไร  แตท่ีอ่ืนท่ี
ผมไดฟงมาเขาก็จะใหหนวยราชการ 10  เปอรเซ็นต  แตท่ี ผมคิดอยูปจจุบันมันไมคุม          
เราขาดทุนนะครับ  คาท่ีดินเราอยาลืมเราตองทําสัญญากับเอกชน  25 ปจนครบโครงการ นะ
ครับ ตองมีสัญญานี้ตองใชใน 25 ปนี้เราก็ใชทําอะไรไมไดนะครับ ผมก็เลยคิดคราวๆ วาเรา
ควร 15 เปอรเซ็นต ข้ึนไปหรือไมเราก็มาคิดกันเลยวาท่ี ดินของเราเทาไหร เขาลงทุนเทาไหร 
เราลงทุนเทาไหร เรามีคาสัมปทานเทาไหร เพราะถาไมมี อบจ . ผูสนับสนุนโครงการ ก็ไม
สามารถทําโครงการไดเพราะในปจจุบันนี้โครงการท่ีไดสัมปทานกันไปแลว ถา  8 บาทนี่ 
เดี๋ยวนี้ขายสัมปทานกัน  เมกละ 20-23  ลานบาท เพราะมันคืนทุนเ ร็ว สมัยกอนเซลล
แสงอาทิตย 1 เมกกะวัตต 200 ลานบาท เดี๋ยวนี้เหลือประมาณไมเกิน 50 ลาน มันลดลง
มา 4 เทาแลวเพราะฉะนั้นเขาลดคาแอดเดอรเราก็เหลือขายแคหาบาทหกสิบหกสตางค  
มันไมไดมีเปอรเซ็นตในนั้นนะครับ มันเปนเรื่องท่ีผูสนับสนุนโครง การกับ อบจ .จะตกลง
กันเอง แบงผลประโยชนกันอยางไร ขอบคุณครับ     

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.หมอขวด  เหล็กเพ็ชร ครับ  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ. หมอขวด  เหล็กเพ็ชร  กราบเ รียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารฯ กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 5 อําเภอแ กลง เก่ียวกับเรื่องพลังงาน               
ตําบลคลองปูน มีหลายบริษัทเขามาใหแปลงบานท่ีอยูอาศัยท่ีเปนโครงเหล็กติดแผงโซลาเซลล
แลวจะมีการซ้ือ 3 ป 4 ปแรก 7,6,4 บาท หลังจากปนั้นๆก็ถัดๆไปทําใหพ่ีนองในเขตอําเภอ   
แกลง คลองปูน พังราด แลวก็มีนักสํารวจเก่ียวกั บเรื่องแดดวาตําบลไหนสามารถทําโซลาเซลล
ได  เราก็ไมรูวาเขาวิจัยแดดแบบไหน แตสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะนําเรียนวาเพราะวาผมเอา
โครงการนี้ไปกระจายขาว โครงการนี้เปนโครงการโดย อบจ . แต อบจ.ไมไดลงทุนเพราะมีพ้ืนท่ี 
แตวาเราไมไดเห็นของ ถาเปนไปไดอยากจะใหนําสม าชิกสภาฯ ไปดูวาแผงโซลาเซลลขนาด
เทาไหร นํามาจากประเทศอะไร ราคาแผนละเทาไหร ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร ครับ  
ประธานสภาฯ 

 

ส.อบจ.เสรี... 
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ส.อบจ. เสรี  สุวรรณวิจิตร  กราบเ รียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารฯ กระผม นายเสรี  สุวรรณวิจิตร           

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 8 อําเภอเมือง  ผมขออนุญาตอภิปรายนะครับ              
ในเรื่องของหลักการปฏิบัติผมคงเห็นดวยนะครับคือขอดีในสวนท่ีนายกฯ ชี้แจงวาเราไมตอง
ลงทุนเปนตัวเงินนะครับ แตอยางไรก็ดีเราก็ใหเขาใช ท่ีดินซ่ึงทุกอยางมีตนทุน สิ่งท่ีผมในฐานะ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีเปนหวง เทาท่ีเราเคยเห็นมาและมีประสบการณ  

          ในการทํางานทางการเมืองมาในเรื่องการทํางานรวมกับเอกชน กรอบความคิดใชไดครับคือ       
ไมตองลงทุน แตประเด็นเรื่องการแบงผลประโยชนตองชัดเจน ในเรื่องนี้ TOR ท่ีทานทําจะเปน   
ตัวระบุผลสงตอไปใหลูกหลานเรา สิ่งท่ีจําเปนตองดูใหละเอียดคือเรื่องของผลประโยชนบางครั้ง
ผลประโยชนมันไมอาจจะเปนตัวเงินเสมอไปนะครับ อาจจะเปนเรื่องมลภาวะตางๆ              
หรือไดประโยชนแกประชาชนอยาง สูงสุดนี่ก็คือเปนกําไรอยางหนึ่งแตตองชัดเจน ประเด็นท่ี
สองในเรื่องของรายละเอียด TOR ในเรื่องของกฎ ขอบังคับตางๆ อยาใหเขาเอาเปรียบเรามาก
นักเพราะอยางท่ีทุกทานท่ีเคยไดยินมาหนวยงานราชการท่ีทํา  TOR กับเอกชน  สวนมาก  
จะเสียเปรียบนะครับ วิธีการท่ีจะทํา TOR ใหไดประโยชนก็คือ ราง TOR ตองเปนของเรานะ
ครับ  การกําหนดตางๆ ถาเรากําหนดไปใหเขาแลว ใหเขาแกไขจะงายกวาท่ีเขากําหนดมาหรือ       
รวมกําหนดกันนะครับ เราเปนเจาของสัมปทาน โอกาสท่ีเขาจะทํางานอยูท่ีเรานะครับ         
ดังนั้นในสภาฯ แหงนี้เขาถึงใชอํานาจสภาฯ  อนุมัติซ่ึงเขาออกแบบมาแลว ดังนั้นเราพยายาม
กําหนด TOR ใหละเอียดสักนิด ผมเปนหวงมากเรื่องนี้เพราะไมใชสัญญาแคปเดียว ในอนาคต    
ทานนายกฯ หมดสมัยไปแลว แตรุนลูกรุนหลานเราก็ตองรับสัญญานี้ตอไปนะครับ                  
ท่ีผมเปนหวงมากๆ และถาเปนไปไดใ นเรื่องของการปกครองอยางธรรมาภิบาล ถาเรามี TOR              
ท่ีสมบูรณและกอนท่ีเราจะเซ็นตสัญญา ขอใหนําTOR มาใหสภาฯ แหงนี้ไดรับรูและไดดูอีกครั้ง
หนึ่งเหมือนอยางท่ีทานไดมาขอความเห็นชอบจากสภาฯ อยางตอนเริ่มตน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล   ตอเนื่องจากทานผูเชี่ยวชาญฯ เม่ือสักครูนี่เพราะวาในเรื่องของสวัสดิการอันนั้นมัน
ไมใชสวัสดิการนอกนะคะหมายถึงในระบบ ก็คือพูดถึงหลักเกณฑท่ีเราจะไดรับจากท่ีทานพูด    
ก็คือแลวแตท่ีเราจะแบงจัดสรรประโยชน 15 % หรือ 10% อันนี้ก็แลวแตท่ีเราจัดสรรกับภาคเอกชน
ใชไหมคะ อันนี้เขาใจถูกตองนะคะ ขอบคุณคะ   

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายกฯ ตอบขอซักถาม ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน                  

นายกอบจ.รย ผมขออนุญาตตอบทาน ส .อบจ.หมอขวด  เหล็กเพ็ชร  เรียนอยางนี้นะครับวา อันนี้ไมใชติด      
บนหลังคาบาน  เดี๋ยวจะใหทานผูเชี่ยวชาญ ดร .พานิช  พงศพิโรดม เปนผูอธิบายเรื่อง        
หลังคาบาน  ท่ีเราทําเปนของสวนราชการและสหกรณ  มีขอกําหนดวาสวนราชการ เชน อปท. 
จะตองมีท่ีดินเปนของตนเอง แลวจะตองไมลงทุนไปทําอะไร เชน ตั้งงบประมาณไปปรับพ้ืนท่ี     
ทําไมไดเลย เราอยูในเง่ือนไขตามประกาศกระทรวงพลังงาน เปนเรื่องเฉพาะทางเลยท่ีจะ  
 
 

ใหมาตอบ... 



- ๒๕ – 
 

ใหมาตอบขอเปนหวงของทานสมาชกิสภาฯ ทาน ส.อบจ. เสรี  สุวรรณวิจิตร แคสภาฯ  ใหความ
เห็นชอบในวันนี้เพ่ือรวบรวมเรื่องไปยื่นคําขอ คําขอจะตองไปเขาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ป 2541 โครงการนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากทานผูวาฯ นายก อบจ .   
ตั้งคณะกรรมการโดยมีรองผูวาฯ และมีสวนราชการท่ีเก่ียวข อง เชน อัยการจังหวัด ทองถ่ิน
จังหวัดท่ีดินจังหวัด สรรพกรจังหวัดหลายคนเปนกรรมการพิจารณาและเราจะไดผูรวมทุนเปนใคร         
อยูท่ีมติของคณะกรรมการ  ตลอดจนสัญญาอะไรตางๆ ท่ีเราจะตองดําเนินการนะครับ                
นี่คือข้ันตอนตอไป แตวาเราตองเตรียมเอกสาร ความพรอมท่ีจะเสนอเรื่องก็คือทําตามข้ันตอน
ของกระทรวงมหาดไทยป 2541 นะครับ และทานไมตองหวงวาเราจะรักษาผลประโยชน
ของสวนรวม ใหมากท่ีสุด นั่นก็หมายความวาเม่ือเราไดรวบรวมท้ังหลายท้ังปวง จบแลวเราก็จะ
ตอรองวาเราจะไดผลประโยชนอะไรบาง เราเสียอะไรไปแลวเรา จะไดบางเทาไหร ซ่ึงมันไมมี
ระเบียบอะไร เขียนไวในนี้วาทองถ่ินหรือสหกรณจะไดเทาไหรไมมี อยูท่ีการรวมตกลงกันระหวาง
เรากับผูรวมลงทุนแตอยางลืมนะครับวาเขาลงทุนหลายรอยลานเขาใหเราเยอะเกินไปก็คงไมได
เพียงแตวาเราตองหาพันธมิตรท่ีดีท่ีสุดเทานัน้เอง  บางคนก็มาหาแตนายหนาเทคโนโลยีจริงๆ เงิน
ลงทุนจริงๆ ไมมี อยาลืมนะครับวาบริษัทจะตองมีทุนจดทะเบียนเทาไหรตองมีหนังสือรับรองจาก
ธนาคารมายืนยันผมเชื่อวาทองถ่ินและอ่ืนๆ ไมงายครับ อยูๆคุณจะมาทําเรื่องนี้ตองเอาใบรับรอง
จากธนาคารมาสองสามรอยลานมาใหเราเปนไปตามระเบียบกฎ กติกาท่ีเขาวางไวไมงายนอกจาก
คนท่ีทําเรื่องนี้จริงๆ และมีความพรอมจริงๆ อันนั้นก็เรียนดวยความเคารพนะครับ ขอบคุณครับ         
ทานประธานฯ ครับ ขออนุญาตใหทานผูเชี่ยวชาญ ดร.พานิช  พงศพิโรดม ไดอธิบายเพ่ิมเติมครับ 

ดร.พานิช  พงศพิโรดม กราบเรียนทานประธานฯ ครับและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ท่ีทานเปนหวง  
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานฯ   เรื่องคุณภาพแผงเซลลอินเวสเตอร เขามีกําหนดในคุณลักษณะตามประกาศของเขา 

อยูแลวครับ อยูในหนา 7 ซ่ึงไมตองเปนหวงในเรื่องนี้หรอกครับ แผงเซลลเดี๋ยวนี้มัน กาวหนา
ไปเยอะแลว สมัยกอนแผง 64 วัตต เพ่ิมมา 125 เปน 175 เดี๋ยวนี้ 300 กวาวัตต 
ประสิทธิภาพมันก็ดีข้ึนจาก 12% ก็ข้ึนมาถึง 15% และเขายังบังคับอีกวาประสิทธิภาพการันตี
ตลอดจนอายุการใชงานก็ไมใชบริษัทไหนจะเขามางายๆ ท่ีวาเอาแผงเซลลมาขายเราคุณ     
การั นตีผม 25 ปหรือเปลา เพราะประสิทธิภาพมันก็จะลดลงใชไหมครับ สมมุติวา
ประสิทธิภาพอาจจะ 15 เวลาบอกขายอาจจะ 13 ก็ไดเพราะวาเขาก็เผื่อวามันจะลดลง
เหมือนกันและท่ีผมกราบเรียนวามันคืนทุน 8-10 ป เอกชนท่ีลงทุน 200-300 ลานบาท  
ถาไมตั้งใจจริงหรือวาไมทําเพ่ือองค กรเพ่ือ CSR เราเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมันจะไมมีใครมา
ลงทุนหรอกครับ คืนทุน 8-10 ปและขอมูลท่ีตองเตรียมเยอะแยะไปหมด สวนสําหรับโซลาลูป  
ท่ีติดบนบาน  ผมขอเรียนทานสมาชิกฯท่ีถามก็คือเขาใหบานละ 10 กิโลวัตต ถา 1,000 
กิโลวัตตเทากับ 1 เมกกะวัตต เขาให 10 กิโลวัตต ตนทุนตอนนี้ก็ประมาณ 600,000.- 
บาท ถาไปติดตั้งและขายไฟไดมากกวาหาบาทหกสิบหกสตางคนะครับ หรือหกบาทกวาผมจํา
ไมได หนึ่งปก็จะขายไดประมาณ 70,000 –  80,000 บาท ใชเวลา 10 ปคืนทุนเหมือนกัน 
ตอนนี้มีโควตาเหลือนะครับ ถาใครอยากทําใชพ้ืนท่ีติดตั้ง 100 ตารางเมตร บนหลังคานะ
ครับ มีบริษัทรับทําเลยแลวใชของมีคุณภาพดีดวยนะครับ ประมาณ 10 ปคืนทุน ถาติดก็ยัง
คุมอยูแลว มีบริษัทท่ีไปเรเชาหลังคาเพราะ 10 กิโลวัตตมันก็นิดเดียว เขาก็อยากจะทําเยอะๆ 
 
 

ไงครับ... 



- ๒๖ – 
 

ไงครับ ถาจะใหผมแนะนําควรจะไปทําตามหมูบานจั ดสรรสัก 100 หลัง ออกแบบหลังคาไว
สําหรับรับ แผงเซลลเลยแลวขายเพราะทําแลว เขาใหขายเขาไดหกบาทกวาจะคืนทุนเร็วกวา
โครงการนี้ครับตอนนี้ยังมีเหลือนะครับ เพราะเขาใหมา 100 เมกกะวัตต ก็เทาท่ีผมจําไดวา
ประชาชนขอไปประมาณ 40 เองตอนนี้  ยังเหลืออีก 60 ไดนะครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ สําหรับเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีนาสนใจนะครับ ถือวาเปนเรื่องใหม ในพ้ืนผมเองก็มีนะครับ 
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯทานใด สนใจซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญทาน ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ. หมอขวด  เหล็กเพ็ชร   กราบเรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร ฯ กระผมนายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร               
ผมขอเพ่ิมเติมสักนิดนะครับ ตอนนี้แถวเขตอําเภอแกลงบางสวนตองการทําทางพ้ืนดินไดมี       
การรวมกลุมกันเปนสหกรณ แตมันมีนักตมตุนมาบอกใหพ่ีนองไปรวมกันเอาโฉนดท่ีดินมาสง      
เอาโฉนดมาแลวไปติดตอเจาของท่ีซ้ือขาย กันเองเลย แตท่ีนี้วาตอนนี้สิ่งท่ีมีปญหาก็คือวา       
บริษัทท่ีมาทําบนหลังคามีชาวบานรองเรียนมาวาใชแผงไมไดมาตรฐาน ขนาดไมอัดแผนละ    
6,000 บาท แตอีกบริษัทแผนละ 4,000 บาท มันก็ไมไดมาตรฐานตรงนี้ก็ไมรูจะไปติดตอใคร 
อยากจะขอกราบเรียนดวยความเคารพ  ถาหากวาทานผูเชี่ยวชาญใหเบอรโทรศัพทไวก็จะ        
ขอบคุณเปนอยางสูง ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ครับขอใหทานติดตอหลังจากการเลิกประชุมนะครับ  
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไมครับ 

 ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ
จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน ...... 22 ........  คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติ          
ท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิ ตยแบบ
ติดตั้งบนพ้ีนดิน โปรดยกมือข้ึนครับ 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนพ้ืนดิน โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน 

    อนุมัติ           จํานวน ......๒๑.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........๑......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ                        
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ    

 (คณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ 
ประธานสภาฯ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุฯ 

 

 

ส.อบจ.กนกวรรณ... 



- ๒๗ - 

 
ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  กราบเรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ   
ประธานกรรมการเยาวชน   ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล ประธานคณะกรรมการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ
สตรีและผูสูงอายุฯ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ สําหรับคณะของดิฉันประกอบไปดวยสมาชิกสภาฯ   

คือทานส .อบจ .อุมา วิภูษณะ เปนเลขานุการ ทานส .อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล และทาน    
ส.อบจ.สาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ และมีหนวยงานภายนอกคือพัฒนาสังคมและควา มม่ันคง
ของมนุษยจังหวัดระยอง พัฒนาการจังหวัด  และประธานกองทุนคณะกรร มการสตรี รวม
ท้ังหมด 7 ทาน จากท่ีเพ่ือนสมาชิก สภาฯ มอบหมายใหดิฉันและคณะไดดูแลในเรื่องของ
กลุมเปาหมายท่ีไดตั้งชื่อเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ  ขอเรียน
ทานประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ วาเราไดมีการดําเนินการประชุมท้ังหมด 5 ครั้ง 
และลาสุดไดพิจารณาใน 2 โครงการ โครงการท่ี 1 คือโครงการรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรี
ไทย ซ่ึงผูดําเนินโครงการคือกองกิจการสภาฯ และมีกองแผนและงบประมาณเปนผูประเมิน
ทางคณะกรรมการก็เห็นชอบตาม  ท่ีกองแผนและงบประมาณประเมิน วาเปนโครงการท่ีดี
เพราะวาเราสามารถท่ีจะรวบรวมเครือขายท่ีดูแลเก่ียวกับศักยภาพสตรีไดมาทํางา นรวมกัน
ซ่ึงเราไดจัดกิจกรรมอยูสองเรื่อง  ก็คือเรื่องการเชิดชูเกียรติสตรีผูเปนแม  และอีกเรื่องหนึ่งก็
คือพัฒนาศักยภาพสตรีของจังหวัดระยอง  ซ่ึงปนี้เราไดพันธมิตรเพ่ิมข้ึน คือ เซ็นทรัลระยอง  
ท่ีสามารถใหเวทีท่ีเปนสาธารณะใหกับเรา  ใหกับผูท่ีทํางานเก่ียวกับเรื่ องของสตรีท่ีเผยแพร
ใหกับประชาชน ซ่ึงตรงนี้ก็มองวารูปแบบการทํางานอยางบูรณาการเปนสิ่งท่ีดี  ลําพัง อบจ .
เองหรือวาผูรับผิดชอบเองมีบุคคลากรนอยก็ไมสามารถจะทํางานไดครอบคลุมเหมือนกับ
การทํางานเปนเครือขาย  ก็คิดวานาจะเปนโครงการท่ีดําเนิ นการอยางตอเนื่อง ถึงแมวาการ
ทํางานบางทีจะมีขอบกพรองในเรื่องของการบริหารจัดการ  ก็คิดวาเปนเรื่องเล็กนอย  
คณะกรรมการคิดวาพรอมจะใหข อแนะนําในการทํางานครั้งตอไป  และอีกโครงการหนึ่งท่ี
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดทํา คือกลุมเปาหมายผูสูงอายุ จะเห็นวาทางรัฐบาล
จะหวงใยในสังคมผูสูงอายุ องคการบริหารสวนจังหวัดระย องก็เห็นความสําคัญของผูสูงอายุ
จึงไดจัดกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอ ายุ ซ่ึงทางคณะกรรมการเองก็
มองวาเปนเรื่องท่ีสอดรับกับเรื่องของการพัฒนาประเทศท่ีเราจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุและ
มีการดูแลผูสูงอา ยุ แตมองวาตอนนี้เนื่องดวยงบประมาณเรานอยการทํางานของคณะ
ผูบริหารทําไดแค 2 อําเภอเพราะฉะนั้นขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ถาเปนไปไดก็นาจะ
ทําใหครอบคลุมท้ังหมด 8 อําเภอนะคะ และอีกอยางหนึ่งผูท่ีรับผิดชอบในการดูแลผูสูงอายุ
ก็มีไมก่ีคน  เพราะฉะนั้นขอเสนอของเร าก็คือวาอยากใหทางสํานักปลัดฯ ท่ีรับผิดชอบอยู   
หาเครือขายไมวาจะเปนชมรมผูสูงอายุในอําเภอตางๆ มาเปนคณะทํางานเราจะไดมีทิศทาง   
การทํางานท่ีกวางข้ึนและครอบคลุมมากข้ึนและอยากให อบจ .เปนเจาภาพในการเชื่อมโยง
ตนแบบการดูแลผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพจาก อบต.หรือเทศบาลในจังหวัดระยอง สุดทายก็มองวา
จากการท่ีเรามีกองทุนพ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดระยอง  อาจจะเปนแหลง
เงินทุนใหมท่ีทางไมวาจะเปนผูพิการหรือผูสูงอายุสามารถท่ีจะมาใชกองทุนอันนี้ได อันนี้เปน
ขอเสนอแนะท่ีทางคณะกรรมการไดพูดคุยกันและขอนําเสนอใหเพ่ือนสมาชิกสภาฯและทาน
ประธานสภาฯ ไดทราบและนําเสนอใหกับผูบริหารตอไป 
 
 

นายเศรษฐา... 



- ๒๘ - 
  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม       รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 9    เรื่อง อ่ืน ๆ  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ อยากทราบวา 
เขต 1 อําเภอแกลง   เราไดมีการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมฯ ไปแลว แตวาเราก็มีการ 

พิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 ไมทราบวาตอนนี้มีการประกาศใช
หรือยัง และขอให มาแจกใหกับสมาชิก สภาฯ ไดหรือเปลา และขอท่ีสองก็มีกิจกรรมดีๆ      
ท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาฯของเร าจะไดสละโสด  ในเดือนพฤศจิกายน ก็เรียนนําเสนอทาน
ประธาน สภาฯ และเพ่ือนสมาชิก สภาฯ และคณะผูบริหาร  อีกเรื่อง เปนของกีฬา ในวันท่ี    
8 พฤศจิกายน 2558 จะมีการป นจักรยานใน เครือของเนชั่น จะเปน เนชั่นไบคฟอร   
ไทยแลนด แตวาทานผูวาราชการจังหวัดทาน โปรโมทในเรื่อ งของการทองเท่ียวทาง
อําเภอแกลงคือชายหาดแหลมแมพิมพและสะพานประแสสิน  ซ่ึงจะมีการดําเนินการในวันท่ี 
8 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงตรงนี้รูปแบบกิ จกรรมคลาย ๆ ไบคฟอรมัมนะคะ จะมีเสื้อแจก
และมีการลงทะเบียนผานเวปไซตของเครือเนชั่น  อยางไงเพ่ือนสมาชิก สภาฯ ผูบริหารฯ 
ขาราชการดูกันอีกทีนะคะ และอีกกิจกรรมหนึ่งในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2558 จะเปนการ
วิ่งมาราธอนเขาใชชื่อวา cwx มาราธอนเซอรกิจควีนคัพ อันนี้จะเปนสนามท่ี 5 ก็จะเปน
ผูวาฯ กับทางจุฬาลงกรณท่ีไดดึงมาเรื่องของเพ่ือสุขภาพและการทองเท่ียว  จัดท่ีชายหาด
แหลมแมพิมพและส ะพานประแสสิน อยางไรขอ ฝากเพ่ือนสมาชิก สภาฯ และผูบริหารฯ  
ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญผูบริหารฯ ตอบขอซักถามเก่ียวกับขอบัญญัติประจําป 2559 ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  ทุกทาน                    
นายกอบจ.รย ขอบัญญัติงบประมาณป 2559 มีจํานวนหนาเยอะ เราก็เลยไปจางโรงพิมพเขาพิมพนะครับ

สวนกระบวนการตามกฎหมายถูกตองครบถวนหมดแลวป ระกาศใชแลวผูวาฯ เซ็นตแลว
ครับ เหลือแตเย็บเลมและพรอมท่ีจะแจกทานประมาณอาทิตยหนา เพ่ือจะไดไปดูงบประมาณป 
2559 ตอไป สวนงบประมาณเพ่ิมเติมเราทําเองนะครับ เราทําเองก็เลยแจงทานไดแลวมันมี
ไมก่ีโครงการ อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะเรียนขอบคุณทานประธาน สภาฯ และสมาชิกสภาฯ      
ผูทรงเกียรติ  วาเราก็ทําหนาท่ีกันครบถวนและดวยความรวมมือทุกฝาย  ทําใหงบประมาณ      
ป 2559 รวมท้ังงบประมาณเพ่ิมเติมป 2558 และงบประมาณป 2558 ตลอดจนการกันเงิน
ของงบประมาณท้ังหมดก็จบสิ้นในวันนี ้ในฐานะหัวหนาฝายบริหาร เรียนทานประธาน สภาฯ 
และทานสมาชิก สภาฯ วาเราก็ทําเต็มท่ี และ ไดรับความรวมมือจากทานสมาชิก สภา ฯ        
ผูทรงเกียรติท่ีทํางานรวมกัน ก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณครับ 

 
นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญทาน ส.อบจ.หมอขวด  เหล็กเพ็ชร  ส.อบจ.เขต 5 อําเภอแกลง 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ. หมอขวด  เหล็กเพ็ชร  กราบเรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารฯ กระผมนายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร 
ฝายบริหารไดจบไปแล ว แตฝายสภาฯ ยังไมจบครับก็หมายความวา ประธาน สภาฯ 
ประกอบไปดวยรองประธาน สภาฯ ท้ังสองทาน  ผมก็มองวาทานรองประธาน สภาฯ ท้ังสอง    
ทานไมไดทําหนาท่ีเลย  โอกาสตอไปอยางไงใหทานประธาน สภา ฯ ไดถัวเฉลี่ยให            
รองประธานสภาฯ ท้ังสองทานไดทําหนาท่ี ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ดวยความยินดีครับ ขอบคุณมากท่ีทานใหขอแนะนํานะครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมครับ 

วันนี้เปนวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๕๘ นะครับซ่ึงสําหรับคนท่ีรับราชการผมถือวาเปน
เรื่องท่ีสําคัญในชีวิตรับราชการนะครับ และ ในท่ีนี้ก็มีขาราชการของเราท่ีรับราชการมา
ตลอดชีวิตจนมาถึงวันนี้ซ่ึงจะเปนวันสุดทายของการรับราชการนะครับคือทานรอง ปลัดฯ   
สุวิทย  สดใส นะครับ ทานจะเกษียณอายุขอใหทานไดพูดหรือร่ําลาในฐานะท่ีไดร วมงานกัน
มาท้ังชีวิตราชการ ขอเชิญทานรองปลัด คนท่ีหนึ่งครับ 

นายสุวิทย สดใส     เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  และ 
รองปลัด (๑) คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมนะครับ ผมนายสุวิทย  สดใส รองปลัดองคการบริหาร 

สวนจังหวัดระยอง  ซ่ึงรับราชการมา ท้ังสิ้น 39 ป 10 เดือน 15 วัน ถึงวันนี้ ก็ครบวาระ 
ชีวิตราชการของผมตั้งแตรับราชการครั้งแรกก็ท่ีจังหวัดจันทบุรี บรรจุเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 
2518 อยูจันทบุรี 20 ป แลวก็ยายไป จังหวัดภูเก็ต อยู ได 1 ป แลวยายมาจังหวัดระยอง  
รอบแรก 3 ป แลวยายไปจังหวัดจันทบุรี 1 ป แลวยายกลับมาจังหวัดระยองจนอยู ถึงวันนี้ก็ 
15 ป ดีใจมากนะครับ  ท่ีไดรวมงานกับทางทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองซ่ึงการทํางานของผมนั้นบางครั้งก็ตองไปประสานงานกับทานนะครับโดยเฉพาะ
ในชวงท่ีเปนผูอํานวยการกองชางก็ไดรับความรวมมือกับทุกทานเปนอยางดี  จนทําใหงาน
ขององคการบริ หารสวนจังหวัดระยองของเราราบรื่น  และก็นําความเจริญมาสูทองถ่ินนะ
ครับ ซ่ึงผมเองหลังจากเกษียณแลวก็คงจะไปๆมาๆระหวางระยอง- กรุงเทพฯ และก็สุโขทัย
ซ่ึงบานเดิมอยูจังหวัดสุโขทัย  อําเภอศรีสัชนาลัยครับ ขอขอบคุณทานประธาน สภาฯท่ีไดให
โอกาสไดกลาวอําลาชีวิตราชการในวั นนี้ และภูมิใจท่ีไดแตงเครื่องแบบ ไดรวมประชุมสภาฯ 
เปนวันสุดทายของชีวิตราชการพอดีครับ ขอขอบคุณทุกทานครับ  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหา รสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง ปดสมัยประชุมสภาองคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558  ตามท่ี สภาองคการ  

บริหารสวนจังหวัดระยอง ไ ดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2558 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558  มีกําหนด 45 วัน 
 
 

ตั้งแตวันท่ี... 
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ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เปนตนมา และสั่งขยายสมัยประชุมสามัญของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2558  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 
2558 มีกําหนด 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 2558 เปนตนมา นั้น  
 บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินกิจการของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองเปนท่ีเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตร า 24                
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                    
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จึงประกาศ
ใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  ลงชื่อนายเศรษฐา  ปตุเตชะ 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ผมขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุมเพ่ือ
ประธานสภาฯ สรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการดําเนินกิจการ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และ
ทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุขความสมหวัง ในสิ่ง           
ท่ีพึงปรารถนาทุกทาน 

เลิกประชุม  เวลา  16.00 น.   

    
 

(ลงชื่อ)                   ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   

 


